



บันทึกข้อความ

ร.ผู้.อำนวยการสำนักการศึกษา
วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๑
เวลา

ส่วนราชการ หน่วยศึกษานิเทศก์ (กลุ่มงานนิเทศการศึกษา ๕ โทร ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต่อ ๓๔๗๒)

ที่ กท ๐๘๐๔/๒๑๕๓ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ลงนามประกาศผลการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการรณรงค์
ป้องกันการแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ตามที่หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๓ การประกวดคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการรณรงค์ป้องกันการแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน และได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอบแรก จำนวน ๑๐ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม

บัดนี้ การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามตามประกาศผลการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวอัปสร พุกลานนท์)

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
สำนักการศึกษา

ลงนามแล้ว

(นายธนิต กิตติ์โพธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
๙ ก.ค. ๒๕๖๑



ประกาศสำนักการศึกษา

เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในการรณรงค์ป้องกันการแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน

ตามที่สำนักการศึกษา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๓ การประกวดคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการรณรงค์ป้องกันการแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน และได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอบแรก จำนวน ๑๐ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ -๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ที่	โรงเรียน	สำนักงานเขต
รางวัลที่ ๑	โรงเรียนวัดลาดพร้าว	ลาดพร้าว
รางวัลที่ ๒	โรงเรียนวัดปากบ่อ	สวนหลวง
รางวัลที่ ๓	โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร	บางบอน
ชมเชย	โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม	ทวีวัฒนา
ชมเชย	โรงเรียนนาหลวง	ทุ่งครุ
ชมเชย	โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ	ประเวศ
ชมเชย	โรงเรียนพูนสิน	พระโขนง
ชมเชย	โรงเรียนวัดลาดกระบัง	ลาดกระบัง
ชมเชย	โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์	ลาดพร้าว
ชมเชย	โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ	ห้วยขวาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธนิต กิตติพันธ์ไพบูลย์)

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา